

Số: 43 /BC-UBND

Đậu Liêu, ngày 04 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Quá trình xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Thủy, công dân TDP6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 22/4/2021, UBND phường Đậu Liêu nhận được nhận được văn bản số 450/UBND-TCĐ ngày 22/4/2021 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thủy – TDP 6, phường Đậu Liêu; giao Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu tiếp tục làm rõ nội dung đơn nêu, xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

UBND phường Đậu Liêu báo cáo quá trình xử lý các đơn của bà Thủy như sau:

Theo nội dung đơn bà Thủy gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh và các đơn mà trước đây gửi cho UBND phường thì nội dung giống nhau không có điểm gì mới hơn.

Năm 2020 UBND phường đã tổ chức làm việc với gia đình bà Thủy 4 cuộc nhưng gia đình bà Thủy không nhất trí với kết luận của UBND phường.

Ngày 05/8/2020 đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã Lê Văn Bình và đại diện lãnh đạo phòng quản lý đô thị, phòng kế hoạch tài chính, phòng tài nguyên môi trường đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo và các công chức chuyên môn UBND phường Đậu Liêu. Đ/c Bình kết luận là giao cho UBND Đậu Liêu làm việc với Bà Thủy và phối hợp với các phòng ban liên quan để lập hồ sơ hỗ trợ cho gia đình bà Thủy; ngày 06/8/2020 UBND phường Đậu Liêu đã có buổi làm việc với bà Thủy để lập hồ sơ cho bà Thủy làm đường chỉnh trang đô thị nhưng bà Thủy không nhất trí theo phương án của UBND phường nên không thực hiện được. *(Theo ý kiến của Bà Thủy là UBND phường phải trả tiền đền bù tài sản cho bà Thủy rồi gia đình mới triển khai làm và gia đình không nhất trí nộp số tiền mà nhân dân phải bỏ ra 50% kinh phí làm đường theo Nghị quyết của HĐND thị xã).*

Ngày 04/5/2021 UBND phường Đậu Liêu đã ban hành Văn bản số 43/UBND trả lời các nội dung trong đơn của Bà Nguyễn Thị Thủy.

Vậy, UBND phường Đậu Liêu báo cáo việc xử lý đơn của Bà Nguyễn Thị Thủy để UBND thị xã biết và đề nghị UBND thị xã cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã; B/c
- TT Đảng ủy, TTHĐND phường;
- Chủ tịch, PCT UBND Phường;
- Tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu;
- Lưu: VT. Hồ sơ tiếp công dân.

**TM. ỦY BAN NHÂN DAN
CHỦ TỊCH**

Thái Lương